



# Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Phú Thọ chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

## ❖ Đinh Công Thực

Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ



Đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ, chủ trì Kỳ họp thứ 7 của UBKT Tỉnh ủy.

**T**hực hiện kế hoạch năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến kinh tế thế giới và trong nước; trên địa bàn tỉnh đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, lan rộng tại các huyện, thành, thị, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế-xã hội. Với sự quyết tâm lãnh đạo

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 đã hoàn thành đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,28%; Tổng vốn đầu tư

thực hiện trên địa bàn ước đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so năm 2020; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.506,9 tỷ đồng, tăng 26,7% so dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với năm 2020; có thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 10 xã so với kế hoạch).



Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; công tác phối hợp của các cơ quan liên quan và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng: UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu ban hành Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm và nhiệm kỳ. Chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Xây dựng các báo cáo chuyên đề, nhiều nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Trung ương.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 736 tổ chức đảng và 376 đảng viên; giám sát 371 tổ chức đảng và 383 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 09 tổ chức đảng và 07 đảng viên; giám sát 02 tổ chức đảng và 03 đồng chí đứng đầu cấp ủy, phối hợp

với Đảng ủy Công an Trung ương giám sát Đảng ủy Công an tỉnh; Phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân khu II tiến hành kiểm tra Đảng ủy và 04 đồng chí lãnh đạo chỉ huy thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra đối với 21 tổ chức đảng.

UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 26 tổ chức đảng và 60 đảng viên (UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 348 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 256 tổ chức đảng (UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng). Kiểm tra công tác tài chính đảng đối với 48 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; kiểm tra 475 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng). Giám sát đối với 325 tổ chức đảng và 338 đảng viên (UBKT Tỉnh ủy giám sát 08 tổ chức đảng và 08 đảng viên).

Thi hành kỷ luật đảng: Cấp ủy các cấp, chi bộ thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng, 387 đảng viên (Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 04 đảng viên), UBKT các cấp thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 65 đảng viên (UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 11

đảng viên), không có tổ chức đảng, đảng viên khiếu nại kỷ luật. Giải quyết tố cáo đối với 19 trường hợp (UBKT Tỉnh ủy giải quyết 02 trường hợp).

Công tác xây dựng Ngành tiếp tục được quan tâm, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, công tác điều động luân chuyển cán bộ ủy ban kiểm tra. Đến nay, đội ngũ cán bộ ủy ban các cấp từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đội ngũ đã từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ kiểm tra các cấp. UBKT Tỉnh ủy được UBKT Trung ương tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2015-2020; Nhân dịp kỷ niệm 73 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, UBKT Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 22 đồng chí.

Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; chỉ đạo UBKT các huyện, thành thị phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở về những điểm mới nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương



về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện chuyên mục “Đảng trong cuộc sống” phát trên sóng truyền hình tinh và nhiều bài viết đăng tải trên Báo Phú Thọ; phát hành 02 số Bản tin công tác Kiểm tra Đảng đến các chi, đảng bộ trong tỉnh. Chủ động thực hiện và ứng dụng đề tài khoa học cấp cơ sở.

Năm 2021, UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ đã hoàn thành toàn diện các nội dung chương trình đã đề ra, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng; tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định tình hình tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trước những yêu cầu

và nhiệm vụ mới, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ xác định tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

*Một là*, chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ, sâu rộng các quy định, văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng và ban hành các văn bản cho phù hợp với yêu cầu của Trung ương, thực tiễn của tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

*Hai là*, tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện đảm bảo toàn diện, có chất lượng, hiệu quả Chương trình kiểm tra giám sát năm của cấp ủy và UBKT hằng năm.

*Ba là*, tiếp tục coi trọng việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để chủ động kiểm tra, giám sát trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; đôn đốc xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, những việc

đang làm dở, những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tập trung khâu phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, tố giác của nhân dân... Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

*Bốn là*, chủ động đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng các vụ việc, đơn thư. Làm tốt công tác tham mưu, xem xét, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền.

*Năm là*, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. □



Nghị quyết Đảng  
sáng soi,  
đất nước rộng đường  
xây hạnh phúc

Di chúc Người  
chỉ lối,  
non sông vững bước  
dựng tương lai.

NGUYỄN VĂN CHIẾN